

Be Part of Our BME@Mahidol Family



นายฐกฤษ แสงกิจ

ประธานนักศึกษาชั้นปี 1 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

ผ่านการคัดเลือกในรอบ Portfolio (รอบที่ 1) คะแนน SAT I 1,250 คะแนน

“ผมสอบได้คะแนน SAT Phy 790, Math II 780 และ Chem 770 คะแนน ตอน ม.6 ที่ รร.เตรียมอุดมฯ ผมเคยเข้าร่วมกิจกรรม Open house ที่ทางภาควิชาฯ จัดขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักในส่วนของภาควิชามากขึ้นอีกด้วย โดยมีการพาไปดูห้องปฏิบัติการต่างๆ และอธิบายว่าการเรียนการสอนเราเป็นอย่างไร ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ ผมเลือกเรียน "วิศวกรรมชีวการแพทย์" ผมคิดว่ามันคือส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดสำหรับผมเพราะเป็นการนำเอาศาสตร์สองศาสตร์ที่ผมชอบมารวมกัน ซึ่งก็คือ Medical inspiration และ Engineering technique ส่วนตัวผมหลังจากที่เปิดเทอมมาระยะหนึ่งแล้ว นอกจากผมจะชอบบรรยากาศในการเรียนการสอนแล้ว ผมยังรู้สึกสนุกสนานกับการใช้ชีวิตที่ศาลายาอีกด้วย ในห้องเรียนอาจารย์ก็สอนสนุก เพื่อนๆ ก็ช่วยกันเรียน”



นางสาวเจนนิเฟอร์ อินเนส-เทลเลอร์

ผ่านการคัดเลือกในรอบ Portfolio (รอบที่ 1) คะแนน IELTS 6.5

“เจนมีแรงบันดาลใจและแรงจูงใจอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มันล้ำหน้าและไม่ซ้ำใคร พอได้เริ่มเข้ามาเรียนที่สาขานี้จริงๆ ก็ยิ่งสนใจเข้าไปอีก เนื่องจากวิชาที่เรียนมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์เพื่อการแพทย์ ชีววิทยาเกี่ยวกับโรคมะเร็ง สิ่งประดิษฐ์ในด้านชีวการแพทย์ในโลกปัจจุบัน เทคโนโลยี และทักษะผู้ประกอบการสำหรับชีวการแพทย์ ซึ่งวิชาพวกนี้ไม่เพียงน่าสนใจแต่สามารถขยายขอบเขตความคิดให้กว้างขวางขึ้น อีกทั้งยังมีแลปอีกมากมายให้ได้ทำตลอด”



นางสาววันภาวี วงศ์พรหม

ผ่านการคัดเลือกรอบ Admission คะแนนอันดับหนึ่ง ด้วยคะแนน 21,678.5 คะแนน

“ที่วีเลือกเรียนสาขานี้เพราะมองว่าอาชีพนี้จะเป็นที่ต้องการมากๆ ในอนาคตเพราะว่าคนเราทุกคนล้วนอยากมีสุขภาพที่ดี และมีชีวิตที่ยืนยาวแต่เทคโนโลยีทางการแพทย์ยังก้าวหน้าไม่มากพอ สาขานี้จึงเป็นการตอบสนองความต้องการนั้นด้วยการนำความรู้ทางวิศวกรรมเข้ามาปรับใช้กับการแพทย์เพื่อให้การดำเนินการทางการแพทย์ เช่น การรักษาหรือการป้องกันโรคมะเร็งมีประสิทธิภาพมากขึ้น แล้วการเรียนเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ยากแบบที่เราคิด แค่ต้องพยายามมากกว่าเดิมหรือถ้าไม่ไหว เพื่อนๆ ก็พร้อมที่จะช่วยกัน”



นายอติรุจ บริบาลบุรีรักษ์

ผ่านการคัดเลือกในรอบ Portfolio (รอบที่ 1) คะแนนสอบ IELTS 7.0

“ผมสอบติด Nanoengineering ที่ University of California, San Diego และ Biomedical Engineering ที่ Illinois Institute of Technology ซึ่งทั้งสองแห่งมีอันดับใน World Ranking ที่ดีพอสมควร แต่ผมเลือกเรียนที่ BME มหิดล เพราะได้มาดูห้องทดลองและได้เห็นการทำงานวิจัยของอาจารย์และพี่ๆ แล้ว ทุกคนมีความมุ่งมั่น และพร้อมให้ความช่วยเหลือมากๆ รวมไปถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆ ทั่วโลก ผมเชื่อมั่นว่าภาควิชา Biomedical Engineering ของมหิดลนั้นสามารถเตรียมความพร้อมทั้งด้านการเรียนและทักษะการทำวิจัยของผมให้ผมประสบความสำเร็จในความฝันใน career นี้ได้แน่นอนครับ”



นางสาววาริตา พวงหอม

ผ่านการคัดเลือกในรอบ Portfolio (รอบที่ 1) คะแนน TOEFL. IBT 96

“เรื่องการเรียนเป็นภาษาอังกฤษนั้น จริงๆ แล้วไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะ เพื่อนๆ คนไหนที่เรียนหลักสูตรไทยมาก็สามารถมาเรียนได้ ภาควิชาของเรามีคณาจารย์เป็นที่ปรึกษาและคอยช่วยเหลือตลอด อีกทั้งเพื่อนๆ พี่ๆ ของเราก็น่ารักและดูแลกันดีมาก ๆ ถ้าไม่เข้าใจวิชาไหนก็สามารถขอคำปรึกษาจากคนในครอบครัว BME ของเราได้ตลอดเลยคะ และถึงแม้ว่าเพิ่งจะเปิดเทอมมาได้เพียงเดือนเดียว เราก็มีเรียนกันทุกวันและหลายๆ วันก็เรียนแทบจะทั้งวันเลย แต่ถึงอย่างนั้นเราก็มีเวลาทำกิจกรรมนะคะ อย่างจั่งเองก็อยู่ในชมรมวอลเลย์บอลของคณะ เราฝึกซ้อมกันทุกวันแต่จั่งก็สามารถจัดตารางเวลาของตัวเองเพื่อให้ทั้งเรียนและทำกิจกรรมควบคู่กันไปได้”